

บทความประจำเดือน

พฤศจิกายน



กรมควบคุมโรค
กลุ่มงานจริยธรรม

คุณธรรมระดับชาติ 5 ประการ

คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

ในความต้องการของมนุษย์ ต้องการมีความสุข นิยามของความสุขก็แตกต่างกัน กระบวนการสร้างความสุขก็แตกต่างกัน ซึ่งคนเราที่อยู่ในสังคมนั้น ฐานของการอยู่ร่วมกันคือ คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ถ้าอยู่ร่วมกันแล้วแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ในสังคมมีความหวาดระแวง สังคมนั้นจะไม่มีความสุขที่ยั่งยืน มีความแตกร้าง แล้วนำไปสู่ความล่มสลายในที่สุด แต่ถ้าสังคมมีคุณธรรม คนในสังคมมีคุณธรรม สังคมก็จะร่มเย็น นำพาการพัฒนาด้านคุณธรรมควบคู่การพัฒนาในด้านอื่น ไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

สำหรับคุณธรรมห้าประการที่กำหนดของประเทศ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและกตัญญู นั้น เมื่อข้าราชการนำมาประพฤติ ปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดี จะส่งผลให้ราชการโดยรวมดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คืบหน้า บังเกิดผลต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งจะอธิบายโดยย่อ สำหรับคุณธรรมห้าประการ ดังนี้

พอเพียง ตามหลักศาสนา “ความพอ” เป็นทางสายกลางที่เหมาะสมนำพา จิตใจของผู้ปฏิบัติ บรรลุภูมิธรรม สำหรับราชการ พอเพียงเป็นทางที่ทุกคนถ้าเดินตาม จะมีความสมดุลในการดำเนินชีวิต ทั้งการหาทรัพย์ รักษาทรัพย์ และแจกจ่ายทรัพย์ หมายรวมถึง ทรัพย์ภายนอก และทรัพย์ภายในที่เป็น อริยทรัพย์ ราชการเราเงินเดือนน้อย ก็อาจจะมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ระมัดระวังการใช้จ่ายเกินตัว เมื่อเราพอแล้ว เราจะรวย เมื่อเราไม่พอ เราไม่รวย เพราะความรู้จักพอของมนุษย์ ทำให้ลด โลกๆ ที่เกาะกุมใจของเรามาเนิ่นนาน เพราะความพอ เราจะรู้จักเสียสละ และแบ่งปัน เมื่อเรารู้จักพอ เราจะรู้อย่างลึกซึ้งกับคำว่า “ละ” “ปล่อยวาง” “ความสมดุลของการใช้ชีวิต” เราสามารถปรับใช้ในทุกกิจกรรมของการทำงาน การใช้ชีวิต



บทความประจำเดือน

พฤศจิกายน



คุณธรรมระดับชาติ 5 ประการ

คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

วินัย เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน ต้องมีกฎเกณฑ์ ตัวอย่างที่ง่ายที่สุด กฎเกณฑ์ของการได้เกิดเป็นมนุษย์ คือวินัยห้าข้อ หรือ ศีลห้า การอยู่ร่วมกัน ต้องมีหลัก ต้องมีกฎ ระเบียบ เพื่อให้สังคมทุกระดับ มีความสงบเรียบร้อย แต่จะสร้างวินัยได้ ต้องเริ่มจาก เด็ก และ ผู้ที่มีอำนาจในราชการ ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เริ่มตั้งแต่วินัยข้าราชการ จนกระทั่งถึง มาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ ต่าง ๆ

สุจริต ในความหมายของสุจริตนั้น ต้อง มีความประพฤติ ปฏิบัติที่สะอาด บริสุทธิ์ ทั้งทางกาย กายสุจริต ทั้งทางวาจา วาจาสุจริต ทั้งทางจิตใจ มโนสุจริต ก่อนที่จะมีพฤติกรรมทางวาจา ทางกาย กระบวนการคิดมาจากจิตใจ ถ้าเราคิดดี คิดชั่ว การยับยั้งความคิดชั่ว โดยสติสัมปชัญญะ จะเป็นตัวหยุดมโนทุจริตนั้น และเรามาปรับใช้ในกระบวนการราชการ ไม่มีการทุจริต ไม่เอื้อประโยชน์ส่วนตน ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นต้น

จิตอาสา การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ เมื่อถึงจุดที่ไม่มีความเห็นแก่ตัว มองโลกตามความเป็นจริง จะมองเห็นเพื่อร่วมงาน เพื่อนร่วมโลก และสิ่งมีชีวิตอื่น เป็นเพื่อเกิด แก่ เจ็บ ตาย และ มีความเป็น “จิตสาธารณะ” ที่พร้อมจะเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่เพื่อร่วมโลกนั้น ตกทุกข์ได้ยาก เป็นคุณธรรมที่นำพาให้เกิดความร่มเย็น สমানสามัคคี และปรองดอง

กตัญญู เป็นสิ่งที่ ทดแทนคุณ ผู้ที่ทำให้เรามีงานราชการที่สะดวกสบาย ที่เราได้มีทรัพยากรในการหาเลี้ยงชีพ และดำรงชีวิตอยู่ ทดแทนแผ่นดินที่เราอยู่อย่างมีความสุข ทดแทน ผู้ที่ให้ชีวิตเรา ทดแทน ผู้ที่สร้างทางเดินของราชการให้พวกเราที่เป็นรุ่นหลัง ได้สานต่องานสาธารณะ งานเพื่อประชาชน

โดยรวม ทางกรมควบคุมโรค จะมีกระบวนการสร้าง หากจุดเด่นขององค์ประกอบคุณธรรมห้าประการของบุคลากรและสานต่อนโยบายระดับชาติต่อไป

